

ด่วนที่สุด

ที่ ขม ๐๐๑๗.๒/ว ๖๖๗๙



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ขม ๕๐๓๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื่อในการสอบระบบ TCAS

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๐๘ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ในการดำเนินการสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งคณะทำงาน TCAS ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื่อในการสอบระบบ TCAS ช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (GAT PAT) และวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (วิชาสามัญ) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื่อในการสอบระบบ TCAS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้บูรณาการร่วมกันในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดเตรียมสนามสอบให้แก่ักเรียนผู้ติดเชื่อ และมาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

๑. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื่อ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมอื่นๆ รองรับการสอบในห้วงเวลาข้างต้น และหากว่ามีสถานที่ที่มีความพร้อมอาจเตรียมสนามสอบเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดเชื่อได้ โดยขอให้กำหนดตามความพร้อมแล้วแจ้งคณะทำงาน TCAS ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ

๒. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการการทำงานร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสม โดยเน้นให้ใช้สถานที่ของ Community Isolation เป็นหลัก แจ้งรายงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๐๘

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ในการดำเนินการสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๖๒๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อในการสอบระบบ TCAS ช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (GAT PAT) และวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (วิชาสามัญ) : คณะทำงาน TCAS ได้เตรียมสนามสอบสำหรับผู้ติดเชื้อเป็นการเฉพาะไว้ทั่วประเทศ ๖ สนามสอบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอาจเตรียมสนามสอบเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดเชื้อได้ ทั้งนี้ ให้จังหวัดกำหนดตามความพร้อมแล้วแจ้งคณะทำงาน TCAS ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ

๒. แนวทางการจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในแต่ละจังหวัด : ให้จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีความพร้อมประสานจัดเตรียมสถานที่ตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ใช้สถานที่ของ Community Isolation ในจังหวัดเป็นหลัก หรือประสานกับสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อขอใช้สถานที่และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ที่ ศธ ๐๒๐๐๓.๓ / ๒๐๒๐

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
๓๓๕ แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๑

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุม เรื่อง 4 กระทรวงเพื่อเตรียมสถานที่สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ๑๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ผู้ไปสอบไล่ที่ ๑๙ ซึ่งเป็นนักเรียนที่ติดโควิดที่ไม่มีผลการเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) สามารถเข้าสอบไล่ที่เรียนต่อที่สถานศึกษาในระดัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ได้ โดยให้ผู้จัดสนามสอบจัดที่นั่งศึกษา สำหรับผู้ติดเชื้อ โดยเป็นที่นั่งเปิดโล่ง มีระยะห่างกัน ๒.๐๐ เมตร และผู้คุมสอบควรสวมใส่ชุด PPE ป้องกันการแพร่ระบาด

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประชุมหารือเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดเตรียมสถานที่สอบ ให้แก่นักเรียนผู้ติดเชื้อ และมาตรการระงับป้องกันกรณีแพร่ระบาด โดยได้กำหนดสรุปสาระสำคัญของข้อนี้

๑. กรมการศึกษาระดับสูงเป็นผู้กำหนดมาตรการ : (๑) การจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับ ผู้ติดเชื้อ (๒) การเตรียมความพร้อมของผู้ติดเชื้อ (๓) การปฏิบัติของผู้คุมสอบ

๒. การจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อเป็นการสอบระบบ TCAS ช่วงวันที่ ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (GAT PAT) และวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (วิชาสามัญ) : คณะทำงาน TCAS ได้เตรียม สนามสอบสำหรับผู้ติดเชื้อเป็นการเฉพาะไว้ทั่วประเทศ ๖ สนามสอบ ได้แก่ ๑. สนามสอบ ๒. สนามสอบ ๓. สนามสอบ ๔. สนามสอบ ๕. สนามสอบ ๖. สนามสอบ โดยทางเตรียม สนามสอบเพิ่มเติม สำหรับผู้ติดเชื้อได้ ทั้งนี้ให้จังหวัดกำหนดตามความพร้อมและส่วนจังหวัดจะทำงาน TCAS ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ

๓. แนวทางการจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในแต่ละจังหวัด : ขอความ อนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด ที่มีควาพร้อมพร้อมประสาน จัดเตรียมสถานที่ตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ใช้สถานที่ของ Community Isolation ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก หรือประสานกับสถานศึกษาในจังหวัดเพื่อขอใช้สถานที่และแจ้งสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ

/ส. มาตรา ๖...

๘. มาตรการเตรียมการสำหรับผู้เข้าสอบที่เป็นผู้พิการและผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทาง · ให้เป็นไปตาม มาตรการขอกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้พิการต้องเดินทางด้วยรถส่วนตัว ห้ามเดินทางโดยรถสาธารณะ ภาครัฐนี้ไปปีรถส่วนตัวอาจต้องประสานรถโดยสารจิตอาสา เพื่อนำส่งผู้พิการไปยังสถานที่สอบ ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เสนอประสานกับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบสาธารณสุข ดำเนินความสอดคล้องในการรับ-ส่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.ด้วย. จักรกฤษณ์

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกัทร จักรกฤษณ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มช่วยเหลือผู้พิการและประสานราชการ

โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๖๑๕๒

โทรสาร ๐ ๒๖๒๖ ๙๒๗๒